

THÁI THUY...

(Tiếp theo trang 1)

công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là nhiệm vụ giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện như tuyến đường bộ ven biển, khu công nghiệp Liên Hà Thái..., góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng,

giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện, các cơ quan, ban, ngành triển khai tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, mở 178 lớp với 32.153 lượt học viên, trong đó có 26 lớp lý luận chính trị cơ bản, 9 lớp

chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 42 lớp bồi dưỡng chuyên đề, 31 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, 18 lớp quản trị và học tập nghị quyết. Thời gian tới, ngành tuyên giáo huyện Thái Huy tiếp tục tuyên truyền, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh và huyện; đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) gắn

với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác dự báo, nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó kịp thời phản ánh, tham mưu cấp ủy giải quyết những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc tình hình đất nước, địa phương; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

CỬ TRI HUYỆN HƯNG HÀ...

(Tiếp theo trang 1)

HĐND tỉnh tăng cường giám sát chuyên đề các vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc; đôn đốc, giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và lời hứa của thủ trưởng các sở, ngành. Cử tri kiến nghị HĐND tỉnh, HĐND huyện chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp nước sạch giảm tiền đầu nối cho hộ dân vì hiện tiền đầu nối cao; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động của các nhà máy nước để chấn chỉnh kịp thời tình trạng thiếu nước cục bộ và nước chưa bảo đảm chất lượng ở một số địa bàn dân cư. Cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, môi trường, đất đai, chế độ, chính sách...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Hưng Hà thông tin một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện thời gian qua, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm. Các đồng chí cho biết, công tác bảo vệ môi trường đang được tỉnh, huyện quan tâm, tìm giải pháp hữu hiệu để xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm trong đó có ô nhiễm môi trường làng nghề, xử lý rác thải sinh hoạt..., đề nghị cán bộ, nhân dân trong tỉnh, trong huyện đồng tình, ủng hộ khi triển khai các dự án liên quan đến vấn đề này. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị huyện Hưng Hà có cơ chế hỗ trợ hộ nghèo đầu nối sử dụng nước sạch; kiểm tra, đôn đốc các nhà máy nước trên địa bàn nâng công suất để cung cấp đủ nước cho nhân dân sử dụng. Các đại biểu cũng giải trình, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp gửi các sở, ngành liên quan giải quyết và gửi tới kỳ họp HĐND.

Kiểm tra công tác...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra.

Huyện Đông Hưng hiện có 38 xã, thị trấn; Đảng bộ huyện có 59 tổ chức cơ sở đảng, 14 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy với trên 13.500 đảng viên. Số cấp ủy viên các cấp 554 đồng chí, trong đó 100% cấp ủy viên có trình độ đại học trở lên, 97,5% có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân, 79,2% cấp ủy viên xã, thị trấn có trình độ cao đẳng, đại học. Thực hiện Nghị quyết số 26 và Kế hoạch số 87, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ, phát huy dân chủ trong nhận xét, đánh giá cán bộ. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử bảo đảm khách quan, công khai. Từ năm 2018 đến nay đã đánh giá trên 3.000 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 685 lượt, hoàn thành tốt 2.377 lượt, hoàn thành nhiệm vụ 34 lượt.

Phát biểu tại cuộc kiểm tra, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng, đồng chí Bí thư Huyện ủy phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên của đoàn thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định; đồng thời, phối hợp bố trí cơ quan, đơn vị, địa phương cho đoàn đi kiểm tra, xác minh thực tế. Trong quá trình kiểm tra, đoàn không làm ảnh hưởng đến hoạt động của địa phương, đơn vị được kiểm tra. Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra phản ánh đúng tình hình thực tế, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp thực hiện thời gian tới.

Thái Bình tặng tỉnh xây nhà Bu Ly...

(Tiếp theo trang 1)

của Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng. Công trình có tổng giá trị xây lắp 5.389 triệu đồng, trong đó tỉnh Thái Bình viện trợ 5 tỷ đồng, còn lại Công ty HTQT 705 hỗ trợ. Đây là công trình mang biểu tượng đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào nói chung, tỉnh Thái Bình với tỉnh Xây Nhà Bu Ly nói riêng, vì vậy mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng nhà thầu thi công nỗ lực tập trung nhân lực, phương tiện xây dựng từ tháng 1/2022 đến tháng 10/2022 hoàn thành. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao chất lượng công trình cả về kỹ thuật và mỹ thuật, đồng thời mong rằng chính quyền địa phương và cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đưa công trình vào sử dụng đạt hiệu quả cao nhất, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò Trường THPT Thạ Nà.

Bình đã quyết định trao tặng thêm 1 phòng máy tính gồm 30 bộ máy tính và 30 bộ bàn ghế với tổng trị giá 390 triệu đồng cho Trường THPT Thạ Nà với mong muốn các thầy cô giáo và các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, đáp ứng nhu cầu và mục tiêu giảng dạy của nhà trường trong thời gian tới. Trước đó, đoàn công tác của tỉnh đã đến chào xã giao đồng chí Khâm Nị Lân Khâm Phần Phen, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Xây Nhà Bu Ly và có buổi hội đàm với lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Xây Nhà Bu Ly. Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu khái quát những nét cơ bản, đặc trưng về mảnh đất, con người Thái Bình và thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí cho biết Thái Bình đang là địa phương vươn lên mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thu hút đầu tư cũng phát triển mạnh. Tổng nguồn



Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng công trình trường học cho tỉnh Xây Nhà Bu Ly.

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thu hút năm 2022 đạt 660 triệu USD, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Hiện nay, tỉnh Thái Bình đang quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị hai bên cùng nhau trao đổi một cách chân

thành, cởi mở để hiểu nhau hơn và thảo luận các bước triển khai nội dung hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian tới bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tỉnh Thái Bình và tỉnh Xây Nhà Bu Ly có mối quan hệ hữu nghị, gắn bó mật thiết sau khi lãnh đạo hai tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị vào tháng 11/2021.

Thăm, tặng quà...

(Tiếp theo trang 1)



Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Thái Thụy tặng quà động viên mô hình tổ tàu thuyền tự quản thị trấn Diêm Điền.

Công an tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân đối với những cống hiến, hy sinh cao cả của mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ut; ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các thành viên tổ tự quản tàu thuyền đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ của lực lượng công an, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, vươn khơi bám biển.

Trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức điểm ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" của huyện Thái Thụy tại thị trấn Diêm Điền, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an huyện Thái Thụy phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện chu đáo, hiệu quả các phương án, kế hoạch, phân vùng, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" diễn ra vui tươi, đoàn kết, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, do dân và vì dân.

Hưng Hà

Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, huyện Hưng Hà đã triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho cán bộ và nhân dân, qua đó kiểm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

Nỗi đau sau TNGT

Tai nạn giao thông (TNGT) hàng ngày, hàng giờ vẫn đang tiếp diễn, cướp đi cuộc sống tươi đẹp của nhiều người. Câu chuyện của em Nguyễn Thị Yến Vy, sinh năm 1997, xã Liên Hiệp bị TNGT là nỗi ám ảnh khiến em và người thân đều nghẹn ngào nước mắt mỗi khi nhắc lại. Bà Lưu Thị Nhung, mẹ của Yến Vy cho biết: Con gái tôi đang học đại học chẳng may bị TNGT phải cắt bỏ một cánh tay. Với tuổi đời còn trẻ, tương lai còn dang dở. Chông mốt mất, một mình tôi nuôi 2 con ăn

học, giờ cháu bị như thế nên gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

TNGT là vấn đề nhức nhối của xã hội mà gia đình nạn nhân chính là những người đau tiên phải gánh chịu thiệt hại. Ngoài cướp đi sức khỏe, mạng sống của nhiều người, TNGT còn kéo theo nhiều hệ lụy nặng nề, khiến nhiều gia đình mất đi trụ cột, làm vỡ cảnh khó khăn, bế tắc... Theo thống kê của Công an huyện Hưng Hà, 10 năm qua, trên địa bàn huyện xảy ra 145 vụ TNGT nghiêm trọng, làm chết 148 người, bị thương 60 người. Thiếu tá Nguyễn Văn Thuần, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông,

Công an huyện cho biết: Nguyên nhân dẫn đến TNGT chủ yếu do ý thức tham gia giao thông của người dân chưa được nâng cao; tình trạng rượu đờn độ, lạng lách, đánh võng, đi ngược chiều, chạy ẩu, đi hàng đôi, hàng ba vẫn diễn ra thường xuyên; nhiều người tham gia giao thông vẫn sử dụng rượu, bia trước khi lái xe... Chúng tôi đã tập trung lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, xử lý nghiêm vi phạm về an toàn giao thông (ATGT). Tuy nhiên, để giảm bớt TNGT rất cần sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành và người tham gia giao thông trong việc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; phòng ngừa, hạn chế thấp nhất vi phạm và TNGT xảy ra.

Quyết liệt, đồng bộ thực hiện các giải pháp kiểm chế TNGT

Hiện nay, trên địa bàn huyện Hưng Hà có 652 phương tiện kinh doanh hoạt động vận tải gồm 183 ô tô tham gia vận tải hành khách, 469 ô tô tham gia vận tải hàng hóa. 8 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải có trên 4 phương tiện trở lên. Công an huyện quản lý 82.093 hồ sơ xe mô tô, xe máy điện, ngoài ra hàng nghìn phương tiện xe mô tô, xe máy điện, xe ô tô được người dân mua lái nhưng chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ TNGT xảy ra. Trước tình hình đó,



Công an huyện Hưng Hà kiên quyết xử lý vi phạm về an toàn giao thông.

lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề, sử dụng các thiết bị kỹ thuật để giám sát, phòng ngừa vi phạm, tai nạn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ATGT. Đồng thời, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường huyện và địa bàn các xã trọng điểm; phát tờ rơi đến từng lái xe, gia đình, học sinh và giáo viên; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông; xây dựng môi trường giao thông an toàn và thân thiện. Nhờ đó, TNGT trên địa bàn huyện thời gian qua đã giảm đáng kể. Điển hình như xã Thái Hưng là một trong rất ít xã của huyện duy trì được thành quả 10 năm không xảy ra TNGT trên địa bàn. Ông Hoàng Viên, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Chúng tôi chỉ đạo Ban ATGT xã kết hợp với lực lượng Công an xã thường xuyên tuần tra, kiểm soát và tổ chức ký cam kết đến từng gia đình trong xã; xây dựng 3 mô hình tự quản

bảo đảm ATGT; tổ chức phát tờ rơi, trưng bày hình ảnh về TNGT, các lỗi vi phạm thường dẫn đến TNGT, biểu dương những hành động đẹp nhằm tạo sức lan tỏa trong nhân dân; phối hợp với các đoàn thể, trường học để tổ chức các buổi tuyên truyền tập trung, nâng cao hiệu quả cung cấp kiến thức pháp luật về ATGT đến mọi đối tượng. Cùng với đó, hàng năm UBND huyện Hưng Hà xây dựng kế hoạch, thực hiện duy trì thường xuyên và sửa chữa, bảo trì 116,34km đường giao thông trên địa bàn huyện với tổng kinh phí trên 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện rà soát các điểm tiềm ẩn về TNGT, tụ điểm phức tạp, chỉ đạo các địa phương thường xuyên duy trì lực lượng bảo đảm trật tự ATGT tại cầu Đa Phú (xã Thống Nhất), cầu Tiên La (xã Đoàn Hùng), chợ Nội (xã Công Hòa), chợ Nhội (xã Hồng Minh), chợ Mèo (xã Thái Phương), chợ Diêm (xã Canh Tân)... Ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện

của các cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo đảm ATGT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm; cũng cố, nâng chất các mô hình tự quản về ATGT như tuyến đường thanh niên tự quản, phụ nữ tự quản; tổ tự quản ATGT của hội cựu chiến binh các xã, thị trấn; chỉ đạo các xã, thị trấn ra quân giải tỏa hàng lang ATGT và tháo dỡ một số cầu dân sinh xây dựng trái phép; tập trung các nguồn lực xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn. Với những giải pháp đồng bộ, Hưng Hà quyết tâm phấn đấu TNGT giảm cả 3 chỉ số.

THANH THUY